

แผนการวัดผลประเมินผลตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาคเรียน = ๙๐ : ๑๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สารวิชา สุขศึกษา พ ๒๒๑๐๑
นางสาวสุวิดา ใจะสมัน

การวัดผล	สัปดาห์ที่/วันที่	มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	สัดส่วนคะแนน				รวมคะแนน	ชิ้นงานที่มอบหมาย	วิธีการ/รูปแบบของเครื่องมือในการวัดผล
			K	P	A	C			
ก่อนสอบกลางภาค ๔๐ คะแนน	๑-๒	พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาของมนุษย์ ตัวชี้วัด ๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น	๕	๕	มีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้	การคิด ทักษะ ชีวิต	๑๐	-ใบงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา -แผนผังความคิด	-แบบประเมินชิ้นงาน -แบบประเมินแผนผังความคิด -แบบทดสอบ
	๓-๖	พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาของมนุษย์ ตัวชี้วัด ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาในวัยรุ่น	๑๐	๕	มีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้	การคิด ทักษะ ชีวิต	๑๕	-ใบงาน -แผนผังความคิด	-แบบประเมินชิ้นงาน -แบบประเมินแผนผังความคิด

การ วัดผล	สัปดาห์ ที่/ วันที่	มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	สัดส่วนคะแนน				รวม คะแนน	ชิ้นงานที่ มอบหมาย	วิธีการ/รูปแบบ ของเครื่องมือใน การวัดผล
			K	P	A	C			
	๗-๑๐	พ. ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต ตัวชี้วัด ๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ	๑๐	๕	มีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ตรงต่อเวลา	การคิด ทักษะ ชีวิต	๑๕	-ไปงาน -รายงาน -แผนผังความคิด -ทดสอบ	-แบบประเมิน ชิ้นงาน -แบบประเมิน แผนผังความคิด -แบบทดสอบ
รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค							๔๐		
สอบ กลาง ภาค ๑๐ คะแนน		๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น ๒. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออาการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สติปัญญาในวัยรุ่น ๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ					๑๐	ทดสอบ	แบบทดสอบ
รวมคะแนนสอบกลางภาค							๑๐		
ก่อน สอบ ปลาย ภาค ๔๐ คะแนน	๑๑-๑๒	พ. ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต ตัวชี้วัด ๑. อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศและ วางตัวได้อย่างเหมาะสม	๕	๕	มีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้	-การคิด -ทักษะชีวิต	๑๐	-ไปงาน -แผนผังความคิด -ทดสอบ	-แบบประเมิน ชิ้นงาน -แบบทดสอบ

การ วัดผล	สัปดาห์ ที่/วันที่	มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	สัดส่วนคะแนน				รวม คะแนน	ชั้นงานที่ มอบหมาย	วิธีการ/รูปแบบ ของเครื่องมือใน การวัดผล
			K	P	A	C			
	๑๓-๑๕	พ. ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต ตัวชี้วัด ๑. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ๒. อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจาก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดย ไม่พึงประสงค์	๕	๕	มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ	-การคิด -ทักษะ ชีวิต	๑๐	-ไปงาน/ชั้นงาน -แผนผังความคิด -ทดสอบ	-แบบประเมิน ชั้นงาน -แบบทดสอบ
	๑๖-๑๗	พ.๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ ตัวชี้วัด ๑. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล	๕	๕	มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ มีจิต สาธารณะ	-การคิด -ทักษะ ชีวิต	๑๐	-แผนผังความคิด -ไปงาน -รายงาน -ทดสอบ	-แบบประเมิน ชั้นงาน -แบบทดสอบ
	๑๘-๒๐	พ.๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ ตัวชี้วัด ๑. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ ๒. วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผล ต่อสุขภาพ	๕	๕	มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ มีจิต สาธารณะ	-การคิด -ทักษะ ชีวิต	๑๐	- ไปงาน/ชั้นงาน - บอร์ดให้ความรู้ - แผนผังความคิด - ทดสอบ	-แบบประเมิน ชั้นงาน -แบบทดสอบ

การวัดผล	สัปดาห์ที่/ วันที่	มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	สัดส่วนคะแนน				รวม คะแนน	ชั้นงานที่ มอบหมาย	วิธีการ/รูปแบบ ของเครื่องมือใน การวัดผล
			K	P	A	C			
รวมคะแนนหลังสอบกลางภาค						๔๐			
รวมคะแนนระหว่างเรียน						๙๐			
สอบ ปลาย ภาค ๑๐ คะแนน		๑. อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้เหมาะสม ๒. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ๓. อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี และการ ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ๔. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล ๕. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ ๖. วิเคราะห์ความเจริญ ก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ				๑๐	ทดสอบ	แบบทดสอบ	
รวมคะแนนสอบปลายภาค						๑๐			
รวมคะแนนทั้งหมด						๑๐๐			